

CHUỖI KINH TRÁI TIM LIÊN KẾT

1. VINH DANH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Suy gẫm:

Mẹ mời gọi các con hãy nhận thức chiều sâu thẳm và hoàn hảo nơi Trái Tim Con Yêu Dấu Mẹ. Xin cho các con được lôi kéo vào Nguồn Mạch Tình Yêu Trọn Hào, Lòng Thương Xót, và Sự Thật. Xin cho ngọn lửa Tình Yêu nơi Trái Tim Chúa Giêsu thiêu đốt các con và mang các con đến chiều cao của sự hiệp nhất với Ba Ngôi Thiên Chúa. Nơi Người mọi vinh dự và vinh quang! Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con cái Mẹ tấm lòng khao khát ơn cứu rỗi qua việc sùng kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

(Đức Mẹ ngày 7 tháng 2 năm 1998)

1 Kinh Lạy Cha... 3 Kinh Kính Mừng...

2. VINH DANH TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ MARIA

Suy gẫm:

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, nguồn mạch ơn sủng tinh tuyền, ý nghĩa của sự thánh thiện, và dấu chỉ của thời khai huyền. Lạy Mẹ Maria, Trái Tim Mẹ là nơi Ấm Náu của Tình Yêu Thánh Thiện - dấu chỉ đối nghịch trong thời đại tội lỗi. Lạy Trái Tim Mẹ Maria yêu dấu, như đã định rằng, ơn hoán cải và sự bình an cho toàn thể nhân loại được giao phó cho Mẹ. Chỉ qua Tình Yêu Thánh thiện trận chiến mới chiến thắng. Lạy Trái Tim Mẹ chịu đâm thấu bởi nhiều thanh kiếm, xin hãy đâm thấu trái tim chúng con bằng những mũi tên rực lửa Tình Yêu. Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con.

(Đức Mẹ ngày 7 tháng 3 năm 1998)

1 Kinh Lạy Cha... 3 Kinh Kính Mừng...

3. SUY GÃM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA

Chúa Giêsu đã bằng lòng chịu chết cho tội lỗi nhân loại. Người đã chết cho mỗi người và mọi người. Đến hôm nay, cạnh sườn Người vẫn tuôn đổ suối nguồn Tình Yêu và Lòng Thương Xót vô tận. Xin đừng trì hoãn, như ông Simons đã trì hoãn, trong việc ôm lấy những thánh giá Chúa ban. Nhiều người chịu đau khổ trong lửa hỏa ngục, vì không ai muốn chịu đau khổ vì họ. Lạy Chiên Con chịu hiến tế đời đời, Đáng hiện diện thật nơi những nhà tạm khắp nơi trên thế giới, xin cầu cho chúng con.

(Đức Mẹ ngày 4 tháng 4 năm 1998)

1 Kinh Lạy Cha... 3 Kinh Kính Mừng...

4. SUY GÃM SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA ĐỨC MẸ

Như Con Mẹ đã đau khổ cho các con, Mẹ cũng chịu đau đớn, trong Tâm Trí, trong Trái Tim và trong Thân Xác của Mẹ. Thánh Giá của Mẹ vẫn được ẩn giấu. Những Thánh Giá trong Tình Cảm và Tâm Trí Mẹ chỉ có thể đoán chừng như - cường độ thiêu đốt trong Mẹ. Cũng vậy, nếu được thì những đau đớn của các con nên được giấu kín, để lập công nghiệp cứu các linh hồn, và nên ơn sủng cho toàn thể nhân loại.

(Đức Mẹ ngày 2 tháng 5 năm 1998)

1 Kinh Lạy Cha... 3 Kinh Kính Mừng...

5. ĐÈN TẠ TRÁI TIM CHÚA GIÊSU VÀ ĐỨC MẸ

Mẹ mời gọi các con hãy hiểu rằng lời nói ‘xin vâng’ trong giây phút hiện tại cho Tình Yêu Thánh Thiện chính là việc đèn tạ Trái Tim Liên Kết. Mẹ nói với các con điều này, hỏi các con bé nhỏ, sống trong Tình Yêu Thánh Thiện trong mỗi giây phút đòi hỏi sự tự chủ mãnh liệt và sự phó thác cho Thánh Ý Chúa qua Tình Yêu Thánh Thiện. Các con có thể hy sinh nhiều thứ - quyền sở hữu, những sự việc quan trọng, và nhiều thứ khác nữa – nhưng không có gì lớn hơn là ý riêng của mình. Đó là việc đèn tạ lớn lao nhất.

(Đức Mẹ ngày 6 tháng 6 năm 1998)

1 Kinh Lạy Cha... 3 Kinh Kính Mừng...

Phân Kết:

KINH CẦU TRÁI TIM LIÊN KẾT CHÚA GIÊSU VÀ MẸ MARIA

Lạy Trái Tim Liên Kết Chúa Giêsu và Mẹ Maria, là nguồn mọi ơn sủng, Lòng Thương Xót, và Tình Yêu, xin cho Trái Tim con được liên kết với Trái Tim Chúa Giêsu và Đức Mẹ để mọi nhu cầu của con đều hiện hữu trong Trái Tim Liên Kết. Đặc biệt hơn cả, xin tuân thủ ơn trên nhu cầu cách riêng này (ngưng lại và kể ra nhu cầu). Xin giúp con chấp nhận Thánh Ý Chúa trong cuộc sống. Amen.

Lạy những vết thương Thánh của Trái Tim Liên Kết Chúa Giêsu và Mẹ Maria xin nhận lời con.

TẬN HIẾN CHO TRÁI TIM LIÊN KẾT

Lạy Trái Tim Liên Kết Đáng Quý Trọng Nhất, Trái Tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria, Con xin tận hiến ngày hôm nay của con cho Trái tim Liên Kết. Con xin hiến dâng những gì con có, bên trong lẫn bên ngoài. Xin cho đời sống con là một bài ca ngợi khen Trái Tim Kiên Kết Cực Thánh. Xin hãy nhận lấy mọi vinh quang và chiến thắng trong giây phút hiện tại nơi Trái Tim Liên Kết. Xin xử dụng chúng, theo nhu cầu của Chúa và xin hiến trị khả hoàn. Amen.